

## Si Ginoong Henry - Nobela

### Kabanata 1: Ang Simula

Si Ginoong Henry ay isang lalaking masipag at matiyaga. Siya ay isang simpleng mamamayan ng bayan ng San Andres, isang lugar na tahimik at mapayapa. Sa kabila ng kanyang edad na apatnapu't limang taon, hindi pa rin siya nawawalan ng pag-asa na makahanap ng tunay na kaligayahan. Ang kanyang buhay ay umiikot lamang sa kanyang trabaho bilang isang guro at sa kanyang simpleng tahanan.

Sa bawat araw na dumaraan, si Ginoong Henry ay laging nag-iisip kung ano nga ba ang kulang sa kanyang buhay. Sa kabila ng kanyang mga nagawa at tagumpay, tila ba may malaking puwang sa kanyang puso na hindi niya matutumbasan ng kahit ano pa mang materyal na bagay.

### Kabanata 2: Ang Pagdating ni Aling Luningning

Isang araw, may bagong lipat na pamilya sa kanilang baryo. Sila ay ang pamilya ni Aling Luningning, isang balo na may isang anak na babae, si Stella. Si Aling Luningning ay isang mabait at mapagmahal na ina, ngunit siya'y hirap sa buhay dahil sa pagkawala ng kanyang asawa. Siya ay nagtitinda ng mga kakanin upang maitawid ang pangangailangan ng kanilang mag-ina.

Minsan, habang naglalakad pauwi si Ginoong Henry mula sa eskwelahan, nadaanan niya ang munting tindahan ni Aling Luningning. Siya'y natuwa sa mga ngiti at pagkabait ng ginang kaya't siya ay napabili ng mga kakanin. Sa bawat pagdaan niya sa tindahan, napapansin niya na si Stella ay laging nakaupo sa isang sulok, tila may malalim na iniisip.

### Kabanata 3: Pagkakaibigan

Minsan, si Stella ay dumalaw sa paaralan ni Ginoong Henry upang magtanong tungkol sa mga aralin. Sa kanilang mga pag-uusap, unti-unting nakilala ni Ginoong Henry ang bata. Napag-alaman niyang si Stella ay matalino at masipag mag-aral, ngunit may malaking lungkot sa kanyang mga mata. Sinimulan ni Ginoong Henry na tulungan si Stella sa kanyang pag-aaral, at naging malapit sila sa isa't isa.

Hindi nagtagal, naging malapit din si Ginoong Henry kay Aling Luningning. Nagsimula siyang dalawin ang mag-ina sa kanilang tahanan, at nadama niya ang init ng pagmamahal na matagal na niyang hinahanap. Unti-unting napuno ang kanyang puso ng kasiyahan.

### Kabanata 4: Ang Bagong Simula

Sa paglipas ng mga buwan, naramdaman ni Ginoong Henry na siya ay hindi na lamang basta tagapagturo kundi bahagi na rin ng pamilya nina Aling Luningning at Stella. Unti-unting niyang naramdaman ang damdamin na matagal na niyang hindi nararamdaman – ang pag-ibig. Mahal na mahal niya ang mag-ina at nais niyang maging bahagi ng kanilang buhay.

Isang gabi, nagpasiya si Ginoong Henry na kausapin si Aling Luningning. Sinabi niya ang kanyang damdamin at ang kanyang hangaring alagaan ang mag-ina. Labis na natuwa si

Aling Luningning sa mga sinabi ni Ginoong Henry, at sa wakas, ang kanilang mga puso ay nagtagpo.

#### **Kabanata 5: Ang Pag-ibig**

Si Ginoong Henry at Aling Luningning ay nagpakasal. Ang kanilang munting pamilya ay naging buo, puno ng pagmamahalan at kasiyahan. Si Stella, na noon ay malungkot at nag-iisa, ay naging masigla at masaya sa piling ng kanyang bagong ama.

Sa wakas, natagpuan ni Ginoong Henry ang kaligayahan na matagal na niyang hinahanap. Ang kanyang simpleng buhay ay napuno ng kulay at saya. At ang kanilang pamilya ay naging halimbawa ng pagmamahalan at pagkakaintindihan sa bayan ng San Andres.

#### **Wakas**

Ang nobelang ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng pamilya, pag-ibig, at pakikipagkaibigan. Bagamat maikli, ito ay puno ng damdamin at aral na nagsasabi na ang kaligayahan ay hindi lamang natatagpuan sa mga materyal na bagay kundi sa mga simpleng bagay tulad ng pagmamahal at pagkakaibigan.